

เรียงคน มาเป็นข่าว



●...มาแล้ววัคซีนตัวเลือกของไทย “ซิโนฟาร์ม” เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นตัวแทนราชวิทยาลัยไปรับมอบจำนวน 1 ล้านโดส มีกำหนดฉีดวันที่ 25 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป มีสัดส่วนองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้ไปตามที่ร้องขอมา ระยะที่ 1 จำนวน 5,199 องค์กร 476,682 คน

●...วัคซีนมีน้อย แต่ความต้องการมีมาก ทุกล็อตจึงมีทั้งผู้ที่ได้ฉีดและผู้ที่ไม่ได้ฉีด รัฐบาลนอกจากต้องบริหารจัดการจัดหาและการกระจายวัคซีนแล้วยังต้องบริหารความรู้สึกของคนไทยด้วย เพราะที่ผ่านมามอบซ้ำเนื่องจากเจอพิษนัดแล้วเลื่อน ไร้เส้นสายไร้บารมีก็ต้องรอ เลือกไม่ได้ ส่วนคนที่เลือกยี่ห้อได้ เลือกวันฉีดได้ ก็เอาไปไม่แสดงความเหนือกว่า แสดงความภาคภูมิใจที่ได้เอาเปรียบเพื่อนร่วมชาติ

●...การเมืองลับตาหน้านี้มีผลผูกพันกับอนาคต เพราะมีวาระที่รัฐสภาต้องพิจารณา ประกอบด้วย “ร่างกฎหมายประชามติ” ที่เหลืออีกไม่กี่มาตรา และ “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ” วันที่ 22-24 มิถุนายน

●...ยินดีกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคพลังประชารัฐ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าเหมือนเก่า ที่แตกต่างคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรคแทน นายอนุชา นาคาศัย ที่รั้งเก้าอี้กรรมการบริหาร โครงสร้างใหม่ที่ปรับ มองเห็นๆ ว่าลดบทบาทของกลุ่มสามมิตร และตั้งเป้าสู่การชนะเลือกตั้งครั้งหน้า

●...เป้าหมาย 120 วันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศนับถอยหลังเพื่อเปิดประเทศทั้งประเทศ เป็นความหวังของคนไทยทุกคน ตอนนี้เป้าหมายชัด การจัดการก็น่าจะพุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน การกระจายวัคซีนก็ต้องหวังผลที่การเปิดประเทศ ขณะที่กลไกรองรับการเปิดประเทศต่างๆ ก็ต้องตื่นตัว พร้อมรับหากมีชาวต่างชาติสัญจรเข้ามา ขณะเดียวกันก็ต้องระวังป้องกันการระบาดรอบใหม่ในห้วงเวลาที่โควิด-19 ยังอยู่ในสถานะเสี่ยง

●...เริ่มผ่อนคลายเป็นอีกครั้ง วันที่ 21 มิถุนายนนี้ หลายจังหวัดนั่งตริงก็ได้ร้านค้าเปิดรับลูกค้าได้มากขึ้น ขยายเวลาการกินในร้านได้นานขึ้น ถือเป็นสัญญาณจากรัฐบาลว่าเชื่อมั่นในการคุมการระบาด เปิดทางให้ธุรกิจที่มั่นใจว่าตัวเองไม่ใช่แค่ลิสเตอร์หลักๆ ที่กระจายโรคได้ทำมาหากิน

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 22 มิถุนายน 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15808

Col.Inch: 57.84

Ad Value: 89,652

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 268,956

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

ขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ยังอยู่ในระดับ 2 พัน 3 พัน ยอดหายป่วยเริ่มมีมากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ คนไทยคงต้องอยู่อย่างมีสติกันต่อไปอีกระยะ

●...วันที่ 23 มิถุนายน เวลา 09.00-12.00 น. เพชบุรีภูมิทัศน์และเครือข่ายไลฟ์สตรีมมิ่ง งานสัมมนา “**EMPOWERING THAILAND 2021 เคลื่อนอนาคตไทย ด้วยการลงทุน**” มี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปาฐกถาพิเศษ และยังมีวงเสวนาอีก 2 วง วงแรก **นายสนั่น อังอุบลกุล** ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย **นายสุพันธุ์ มงคลสุธี** ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่วนอีกวง **นายชยธรรม์ พรหมศร** ปลัดกระทรวงคมนาคม **นายสรารัฐ ทรงศิริไฉ** อธิบดีกรมทางหลวง **นายวิทยา ยาม่วง** อธิบดีกรมเจ้าท่า **นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์** อธิบดีกรมการขนส่งทางราง **นายนิติชัย ศิริสมรรถการ** กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) **นายปัญญา ชูพานิช** ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร **นายสุทธิพงษ์ คงพูล** ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วม “เปิดแผนคมนาคม เปิดประเทศ ขับเคลื่อนอนาคตไทย” มี นายบัญชา ชุ่มชัยเวชย์ ดำเนินรายการ

นิवरอน